



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๗๖๔

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส.ส.

(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเมินตนเองประจำปี
ประจำปี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	<p>กทท. ฝ่ายวิจัย สถานการณ์น้ำ ต่อเนื่อง/ ระดับน้ำ ยังต่ำกว่า คืบหน้าทุกจุด</p>	<p>เดลินิวส์ มติชน dailynews kaohoon komchadluek kaohoon thanasettakij ry๕๙ thestandard infoquest bangkokbiznews nationtv mgonline thebangkokinsight pattayamail. thejournalistclub matchon</p>	<p>- พล.ต.อ. อัครวิมล ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาว่า วันนี้ (๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) ปริมาณน้ำของกรมชลประทานที่ อ.บางไทรตรงจุดวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงทพทฯ เฉลี่ย ๓,๐๖๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของกรุงทพทฯ อยู่ที่ระดับ ๑.๗๖ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคืบหน้าแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทท. ประมาณ ๑.๒๔ เมตร จึงยังไม่ได้ผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและจากน้ำที่ขึ้นเต็มที่ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (เวลา ๐๗.๐๐ น.) พื้นที่กรุงทพทฯ มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก</p> <p>- สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงทพทฯ ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าคืบหน้าในทุกจุด ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงทพทฯ ที่ยังมีระดับสูงอยู่ในขณะนี้มีผลจากเขื่อนที่อยู่เหนือกรุงทพทฯ ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่านและการระบายน้ำออกจากเขื่อนจำนวนมาก เมื่อไหลมารวมกันทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับต่ำกว่าคืบหน้าในทุกจุดซึ่ง กทท.ได้สำรวจจุดที่อยู่ในอ้อมแกวบ้าง อ่างมีน้ำเอ่อล้นหากมีน้ำหนุน และจัดเรียงกระสอบทราย เพื่อสร้างคันกั้นน้ำชั่วคราวและให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>- อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ ๗-๑๐ ต.ค.๖๔ คาดระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ๓๐-๕๐ เซนติเมตร จึงขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ๑๑ ชุมชน ๒๓๙ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๗ เขต ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด</p> <p>- ฝ่ายวิจัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่กรุงทพทฯ อย่างต่อเนื่อง บังคับผลกระทบต่อประชาชน</p>	<p>- สำนักงาน ระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงทพทฯ รวมทั้งการสำรวจจุดที่อยู่นอกแนวป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p>
๒	<p>กทท.เร่งพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ คลอง ให้สะอาด</p>	<p>imnews thailandplus</p>	<p>- พล.ต.อ. อัครวิมล ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่า กทท.ได้เร่งพัฒนาปรับภูมิทัศน์พลิกฟื้นชีวิตประชาชนริมคลอง รวมทั้งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประกอบด้วย คลองบางลำพู คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง คลองผดุงกรุงเกษม และคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ชับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองในพื้นที่กรุงทพทฯ ให้สะอาด สวยงาม</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	โซเชียลของ กทม. เผยแพร่ข้อมูล รายงาน ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เขตต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ	siamrath naewwa	เพื่อเตรียมความพร้อมการระบายน้ำป้องกันท่วม จากน้ำจืดจากอยุธยาที่อินชุนชมิษฐ์หลว่งป่าขาว เขตหลักสี่ ให้นำน้ำจืดที่บริเวณสะพานข้ามคลองหลังวัดหลักสี่ ร่วมกับกรมชลประทาน ทาสีกำแพง บริเวณตรอกชุมชนหลักสี่พัฒนา ๙๙๙ ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อท่อลอดที่บ้านใหม่สะพานบางประซา เขตดอนเมือง และเท่าน้ำจืดในทรีรี่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มคลองสวนน้ำใส	ด้านบวก - ใ้การวิ่ง ป้องกัน และควบคุมการระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในกรุงเทพฯ
๖	กทม.ตรวจ แนวป้องกัน น้ำท่วม คลองมหาดหลวง พบระดับน้ำ ต่ำกว่าคันดิน	matichon innews bangkokbiznews thailandplus twitter.com/Matichon	- นางสุรชาติพย์ สอนเอี่ยม รม.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาดหลวงคันดินในพื้นที่เขตคลองสามและเขตทวีวัฒนา พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและมอบสิ่งของให้ผู้นำชุมชนว่า พล.ต.อ.อิทธิวิน ชาวภูมิเอง ผว.กทม. มีความห่วงใยประชาชนในชุมชนที่อยู่นอกแนวคันดินน้ำ จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหาร กทม. ที่กำกับบริหารราชการสำนักงานเขตทั้ง ๖ กลุ่มเขต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากการลงพื้นที่พบแนวป้องกันน้ำท่วมคลองมหาดหลวงคันดินของ กทม. สามารถป้องกันน้ำท่วมครบรอบคันพื้นที่ทั้ง ๒ เขต อีกทั้งระดับน้ำในคลองมหาดหลวงตลอดแนวคันดินน้ำยังต่ำกว่าระดับคันดินน้ำประมาณ ๑.๕๒ เมตร จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาแนวท่วม ส่วนแนวคันดินน้ำบางส่วนที่ยังมีช่องเปิด (พินหลอ) เล็กน้อยบริเวณทางสัญจรขึ้น-ลงท่าเรือ หรือสะพานข้ามคลองต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ของเอกชน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับจิตอาสา	ด้านบวก - ติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาดหลวง และแนวทางการช่วยเหลือประชาชน	- สำนักงานการระบายน้ำสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๗	<p>กทม. เตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมมูลฝอยอัตราใหม่ ๑ ต.ค.๖๕</p>	<p>แนวทาง กaeewa</p>	<p>ฝ่ายวางตลอด ๒๔ ชม. ในการเตรียมพร้อมเรียงกระสอบทรายปิดช่องดังกล่าวในการขึ้นสูงเกินกว่าคนกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำหนุนสูงไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชน ส่วนจุดฝั่งวังน้ำท่วมพื้นที่กลุ่มต่ำในพื้นที่เขตทวีวัฒนาที่ชุมชนวัดปุระณาวาส ได้ให้สำนักงานเขตทวีวัฒนาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเร่งด่วน (BEST) คงเดิมฝั่งวังตลอด ๒๔ ชม. ส่วนปัญหาฝนตกชุกและวูชพืช กทม. ได้ให้การสนับสนุนกรมชลประทานจัดเก็บวูชพืชเปิดทางน้ำไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่เร่งชุดลอกคูคลอง คลองย่อย คลองซอย ลำรางสาธารณะในชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมเร่งการระบายน้ำ</p> <p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสอ.) กล่าวถึงการจัดการมูลฝอยของ กทม.ว่า ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพฯ มีจำนวนเฉลี่ย ๙๐๐๐ ตัน/วัน กทม.มีค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอย ประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท/ปี โดยในปีงบประมาณ ๖๓ มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขมมูลฝอย ๔,๕๔๕.๖๘ ล้านบาทและค่ากำจัด ๒,๒๑๔.๒๙ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๖,๗๕๙.๙๗ ล้านบาท ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๖๓ ๕๒๗.๗๒ ล้านบาท ยังคงเป็นอัตราเดิมเท่ากับ ๒๐ บาท/เดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙ ของค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของบ้านเรือนทั่วไปที่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขม ๑๓๐ บาท/เดือน ค่ากำจัดที่ ๙๘ บาท/เดือน รวม ๒๒๘ บาท/เดือน คาดหากใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๔ เท่า</p> <p>- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป ค่าเก็บขมมูลฝอย ๔๐ บาท/เดือน และค่ากำจัดมูลฝอยเดือนละ ๔๐ บาท รวม ๘๐ บาท/เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กทม. จึงเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่มาตั้งแต่ปี ๖๒ โดยจะเริ่มบังคับใช้ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่วันที่ ๑ ต.ค.๖๕</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมความพร้อมแนวทาง การจัดเก็บมูลฝอยในกรุงเทพฯ อัตราใหม่ตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าธรรมเนียม การให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่)</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียม จัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บมูลฝอยในกรุงเทพฯ อัตราใหม่ตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าธรรมเนียม การให้บริการในการจัดการ สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	คำศัพท์	ประเภท	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๘	กทม. ร่วมประชุม รับมอบนโยบาย จาก รรทว. กระทรวง มหาดไทย	มติชน แนวหน้า เติลินิวส์ matichon naewwa dailynews siamrath mthai newtv thaigov	<p>- พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รรทว.กระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวในการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมด้วย นายชจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัด มท. ประจำจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า</p> <p>ได้มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทุกจังหวัด ทุกกรม ทุกรัฐวิสาหกิจ โดยนายเศรษฐศาสตร์ชาติและการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ (๑) การดำเนินงานคณะกรรมการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณสุขภัย (๓) การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔) การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (๕) การจัดการปัญหาหมอกควันระบบ (๖) การจัดทำพื้นที่กันให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (๗) การจัดการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เข้มงวด (๘) การจัดการผู้ตกขาว (๙) การบริการสาธารณสุข ช่อมแซมถนนหลังสถานการณ์อุทกภัย โดยให้กระทรวงมหาดไทยประสานทุกจังหวัดเร่งสำรวจและจัดทำคำของบประมาณ เพื่อซ่อมแซมถนนในท้องถิ่นตามสภาพความเป็นจริง (๑๐) การนำสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงดิน และ (๑๑) การเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน เพื่อลด PM ๒.๕ ในช่วงปลายปี ๖๕</p> <p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในกำกับของ รรทว.กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได้นำนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์อุทกภัยซึ่ง กทม.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัดปริมณฑลในการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์อุทกภัยต่อไป</p>			ผลกระทบ ด้านบวก - บุคลากรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์